

# PHẦN THỨ HAI



**ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11  
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  
(1975 - 2010)**

*Tiếp theo Chương IV mục III*

**CHƯƠNG IV**  
**ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11 THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI**  
**CỦA ĐẢNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI, GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH**  
**SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA**  
**(1986 – 2010)**

**III/ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 1992 – 1994: TỪNG BƯỚC KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI**

**1/ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII nhiệm kỳ 1992 – 1994**

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Quận ủy, ngày 11 tháng 2 năm 1992, Đảng bộ phường 11 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 1992 – 1994.

Đại hội đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm 1992 – 1994 là: *“Tiếp tục ổn định chính trị để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần cùng với quận xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân lao động. Tăng cường hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước theo cơ chế mới, tham gia xây dựng quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị từng bước lập lại trật tự xã hội và kỷ cương pháp luật, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường công tác vận động quần chúng”*.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới: Bí thư là đồng chí Huỳnh Khắc Cần; Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân là đồng chí Nguyễn Văn Lưu; Phó Bí thư Thường trực là đồng chí Phạm Quang Đồng; các Đảng ủy viên là đồng chí Nguyễn Văn Cường, đồng chí Nguyễn Kim Phụng, đồng chí Lê Văn Bảo.

**2/ Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 1992 – 1994**

Đảng bộ và nhân dân phường bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

bộ nhiệm kỳ 1992 – 1994 trong bối cảnh nước ta có nhiều chuyển biến quan trọng, công cuộc đổi mới của Đảng được khẳng định và đạt được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bước đầu đẩy lùi chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Bên cạnh đó, Đảng ta đang đứng trước những khó khăn thử thách gay gắt, những thách thức của 4 nguy cơ trong công cuộc đổi mới.

*Về thuận lợi*, đường lối chủ trương của Đảng, nhất là công cuộc đổi mới, được cụ thể hóa và ngày càng đi sâu vào cuộc sống; xác định chức năng nhiệm vụ chính của chính quyền cấp phường là quản lý hành chính về mọi mặt, phường là cấp trợ toán ngân sách. Bên cạnh đó, cơ bản nhất là phường đã xây dựng được môi đoàn kết thật sự trong Đảng ủy, Đảng bộ, cán bộ công nhân viên và lực lượng nòng cốt, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 1992 – 1994.

*Về khó khăn*, phường còn lúng túng trong việc thực hiện cơ chế mới, hệ thống chính sách chưa đồng bộ, việc phân công, phân cấp trên một số lĩnh vực chưa rõ ràng, nhân sự Ban Chấp hành thiếu lại có sự chuyển đổi, xáo trộn, chưa theo kịp sự biến đổi nhanh chóng của cơ chế thị trường làm hạn chế hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ.

Nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 1992 – 1994, Đảng bộ và nhân dân phường đã đạt được những thành tựu trên các mặt:

#### ***a. Lãnh đạo phát triển kinh tế***

Trước tình hình giá cả biến động, sự cạnh tranh của hàng ngoại, hàng nhập lậu, Đảng ủy đã chỉ đạo tập trung giải quyết những khó khăn, tạo thuận lợi cho kinh tế nhiều thành phần phát triển, giải quyết nhanh chóng những thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh. Hoạt động của hợp tác xã phường trong nhiệm kỳ chưa đem lại hiệu quả kinh tế. Thực hiện sự chỉ đạo của quận, phường đã giải thể

hợp tác xã và giải quyết dứt điểm việc thanh lý tài sản, mặt bằng, nhân sự hợp tác xã.

Đảng ủy chỉ đạo phải thu đủ và đúng các sắc thuế theo quy định, lập danh sách và xem xét số thu của từng hộ, sử dụng biện pháp hành chính với các hộ trốn thuế. Tỷ lệ thu bình quân trên 95%/năm. Phường là cấp dự toán ngân sách tiếp tục được cân đối tốt 4 nguồn thu quận giao, chi có kế hoạch, tiết kiệm và có kết dư cho năm sau từ 3% – 5%.

### ***b. Lãnh đạo công tác văn hóa – xã hội***

Hoạt động văn hóa đi vào chiều sâu với nhiều hình thức và nội dung cụ thể, thiết thực, phong phú. Phường tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp phường lần III với hơn 250 người dân tham gia.

*Công tác chính sách* đã được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện thông qua hoạt động của Ủy ban nhân dân, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể và các chi bộ đường phố. Thực hiện việc giải quyết trợ cấp diện hưu trí, thương binh, gia đình liệt sĩ, người và gia đình có công với cách mạng; tiên tuất, trợ cấp hàng tháng đầy đủ, kịp thời đúng quy định bằng nguồn vận động. Phường xây dựng một căn nhà tình nghĩa cho thương binh nặng, sửa chữa 4 căn nhà cho gia đình liệt sĩ.

*Công tác giáo dục, hoạt động văn hóa, thể thao* luôn được quan tâm lãnh đạo. Phường hoàn thành chương trình phổ cập Trung học cơ sở, là ngọn cờ đầu của Thành phố và quận 10. Sự phối hợp trong giáo dục giữa nhà trường – gia đình – xã hội đem lại hiệu quả thiết thực. Hội bảo trợ học sinh nghèo đã chăm lo Tết cho học sinh nghèo, con em diện chính sách, đảm bảo đầy đủ học phí, tập vở cho các em đến trường. Các hoạt động văn hóa cơ sở như triển lãm thời sự, chiếu phim, văn nghệ quần chúng và thể dục thể thao được duy trì, phát huy và đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu luyện tập, hưởng thụ của nhân dân trên địa bàn. Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, được nhân dân trong phường đồng tình, ủng hộ. Đến năm 1994 có 91% hộ gia đình trên địa bàn phường đạt ba

tiêu chuẩn.

Công tác phòng, chữa bệnh được tuyên truyền, phổ biến đến các tổ dân phố kiến thức y tế phổ thông; vận động và thực hiện tốt tiêm chủng mở rộng, định kỳ uống thuốc phòng, ngừa bệnh bại liệt.

### ***c. Lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng – an ninh***

Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc các âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động; do vậy, đã đẩy mạnh phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác quân sự địa phương. Chỉ đạo Công an, Phường đội chuẩn bị tốt các phương án tác chiến, phòng thủ chống biểu tình, bạo loạn; tổ chức tốt việc huấn luyện kỹ năng, chiến thuật, tổ chức diễn tập.

### ***d. Xây dựng hệ thống chính trị***

Trong nhiệm kỳ 1992 – 1994, hoạt động của Hội đồng nhân dân phường theo đúng luật định, thể hiện qua các kỳ họp hàng quý. Đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia thảo luận và quyết định các chương trình lớn của phường; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân; theo dõi và đôn đốc giải quyết khiếu nại khiếu tố kịp thời; nhiều đại biểu gắn với cử tri, nắm và phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của cử tri đến cơ quan chức năng để giải quyết.

Hoạt động của Ủy ban nhân dân phường có nhiều chuyển biến, đáng kể nhất là qua việc triển khai và thực hiện giải quyết có hiệu quả các bức xúc của nhân dân, người lao động.

Trước tình hình biến động trên thế giới, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, Đảng bộ đã lãnh đạo các đoàn thể củng cố hệ thống tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo vật chất, tinh thần cho quần chúng, vận động nhân dân tham gia vào các phong trào xây dựng địa phương. Trong nhiệm kỳ 1992 – 1994, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền địa phương được tăng cường, đạt hiệu quả cao.

Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc đã thể hiện là trung tâm đoàn kết của

nhân dân, đã huy động tập hợp quần chúng thuộc các thành phần dân tộc và tôn giáo. Tổ chức nhiều hoạt động xã hội, nhiều việc làm tình nghĩa thiết thực và cụ thể để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân nhất là gia đình chính sách, gia đình nghèo.

Hội Liên hiệp Phụ nữ nắm bắt được tâm tư tình cảm của chị em phụ nữ thông qua việc tổ chức mạn đàm các chủ đề thiết thực. Tổ chức tốt chương trình tín dụng tiết kiệm, giúp nhau làm kinh tế phụ gia đình, giải quyết việc làm góp phần ổn định những khó khăn trong cuộc sống. Vận động mạnh thường quân chăm lo cho số học sinh nghèo học giỏi; phối hợp các ngành liên quan vận động thực hiện tốt chương trình kế hoạch hóa gia đình.

Đoàn Thanh niên Cộng sản tổ chức phong trào Đoàn là người bạn đồng hành của thanh niên, tuổi trẻ giữ nước, hưởng ứng tích cực phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, quân sự địa phương. Tham gia khá tốt hoạt động phong trào văn thể mỹ và công tác xã hội. Trong nhiệm kỳ 1992 - 1994, Đoàn phường kết nạp được 30 đoàn viên mới, giới thiệu 20 đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ xem xét kết nạp Đảng.

Hội Cựu chiến binh kết nạp thêm hội viên và tham gia phối hợp với Công an trong phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tham gia tích cực nhiều ý kiến cho Đảng bộ phường.

Tổ chức Công đoàn có nhiều hoạt động tích cực để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên. Đoàn viên công đoàn ra sức phấn đấu chấp hành kỷ luật nội quy cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Đảng ủy thực hiện việc quán triệt những tư tưởng, quan điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ chi bộ các cấp, đồng thời tổ chức học tập nghiêm túc các nghị quyết và chỉ thị khác của Đảng. Nhận thức được những thuận lợi cơ bản cũng như 4 nguy cơ thử thách gay gắt trên con đường đổi mới của Đảng.

Qua thực hiện việc đổi mới và chỉnh đốn Đảng, đảng viên yên tâm, tin tưởng

vào sự lãnh đạo của Đảng, nhận thức được âm mưu của kẻ thù, đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tích cực học tập rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn phục vụ nhân dân.

Đảng ủy đề ra nhiều nghị quyết phù hợp với tình hình địa phương, giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, củng cố tổ chức, xây dựng mỗi đoàn kết trong nội bộ Đảng. 6 chi bộ khu phố thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trên địa bàn dân cư, duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng, đảng viên sinh hoạt trung bình từ 75% đến 90%, nội dung chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên. Chi bộ trực tiếp lãnh đạo các đoàn thể, tổ dân phố trên địa bàn để thực hiện các phong trào, các công tác xã hội chăm lo đời sống nhân dân, các công trình phúc lợi công cộng. Đặc biệt, các chi bộ thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, trợ vốn giúp đỡ kịp thời các hộ dân nghèo, từng bước tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân.

Đảng ủy chú trọng tập trung bồi dưỡng, đào tạo cho đảng viên trẻ, cán bộ chủ chốt trong đơn vị tinh thần nhiệt tình cách mạng, có năng lực phẩm chất. Cuối nhiệm kỳ 1992 – 1994, đội ngũ cán bộ đã được bồi dưỡng cơ bản về nhiệm vụ, 98% trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp 3, 15% trình độ đại học, 37% trình độ trung cấp về nghiệp vụ, 98% được bồi dưỡng sơ cấp về nghiệp vụ.

Cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy tiến hành công tác kiểm tra các nghị quyết của Đảng ủy và nghị quyết của cấp trên. Nội dung chủ yếu là kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện 4 nề nếp, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng ủy như nghị quyết về an ninh, xây dựng quy chế làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên, kiểm tra đảng phí, giải quyết thư khiếu nại, tố cáo của quần chúng đối với đảng viên, làm đúng quy trình, giải quyết vụ việc có tình, có lý. Trong nhiệm kỳ, không có đảng viên loại 3, không có đồng chí nào bị kỷ luật.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 1992 – 1994 có nhiều khó khăn, Đảng bộ và

nhân dân thường hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chính trị. Đó là, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công trình phúc lợi công cộng, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội; đặc biệt là trên lĩnh vực chăm lo đời sống gia đình chính sách và nhân dân lao động nghèo qua chương trình xóa đói giảm nghèo; xây dựng lực lượng công an, quân sự ngày càng vững mạnh để đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới. Hoạt động các đoàn thể giữ vững và đi vào chiều sâu trong công tác xây dựng lực lượng, tuyên truyền thực hiện chủ trương chính sách Nhà nước. Bộ máy quản lý Nhà nước được kiện toàn, sắp xếp, tổ chức hợp lý đã nâng cao hiệu lực quản lý xã hội.

Những kết quả đạt được cùng các mặt tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1992 – 1994, là cơ sở để Đảng bộ chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 1994 – 1996.

